

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/2009/CT-UBND

Hải Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động, có nhiều cố gắng trong thực hiện công tác quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 và Nghị định 119/CP ngày ngày 16 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ, góp phần bảo đảm sự ổn định, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng mốc địa giới hành chính bị mất, hỏng hoặc xê dịch, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, xác định địa giới giữa các đơn vị hành chính. Nguyên nhân của tình trạng trên, một phần là do việc mở rộng, phát triển của các khu công nghiệp, xây dựng đường giao thông, tu bổ đê điều, làm hệ thống kênh dẫn nước tưới tiêu .v.v nhưng chủ yếu vẫn là do sự buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ mốc địa giới hành chính, chưa phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục những hạn chế và tăng cường hơn nữa công tác quản lý hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính là tài sản Nhà nước; là tài liệu và những địa vật đặc trưng dùng để đánh dấu, xác định ranh giới hành chính giữa các cấp: tỉnh, huyện, xã; là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến địa giới giữa các đơn vị hành chính. Đề từ đó xác định nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành và trách nhiệm công dân trong việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý hồ sơ, bản đồ và bảo vệ mốc địa giới hành chính các cấp.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh khi lập dự án thi công xây dựng công trình, thực hiện giải phóng mặt bằng.v.v có ảnh hưởng đến mốc địa giới hành chính các cấp, phải có trách nhiệm lập phương án bảo vệ, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định vị trí di dời theo quy định.

3. Việc quản lý hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh được thống nhất như sau: